

สรุปข่าวประจำวันที่ ๑๖ ม.ค. ๖๗

สื่อสิ่งพิมพ์

- คิดอ่านกว้างไกล...คลี่ปมฉาวตัด 'ไม้พะยุง' (เดลินิวส์ ๑๗ ม.ค. ๖๗ หน้า ๓)
- ภาพข่าว รุกป่า (มติชน ๑๗ ม.ค. ๖๗ หน้า ๑)
- แจกอีกโฉนด สปก. ตั้งเป้า ๒๒ ล.ไร่ (ข่าวสด ๑๗ ม.ค. ๖๗ หน้า ๑,๑๑)

สื่อออนไลน์

- 'ธรรมนัส' แจกโฉนดสปก.คิดออฟ ๒๕,๐๐๐ ฉบับทั่วประเทศ. (แนวหน้า ๑๖ ม.ค. ๖๗)

www.naewna.com/politic/780949

- ชาวบ้านตำบลยางฮอม หวั่นนายทุนฮุบพื้นที่ป่าชุมชน หลังปรับพื้นที่ใกล้ป่าของหมู่บ้าน (บ้านเมือง ๑๕ ม.ค. ๖๗) www.banmuang.co.th/news/region/364014



คลิปมฉวตต 'ไม้พะยุง'

นับเป็นข่าวเอ็กซ์คลูซีฟของเดลินิวส์ได้นำเสนอแต่เรื่องราวดังกล่าว ปัญหาตัดไม้พะยุง ในพื้นที่ราชพัสดุ จ.กาฬสินธุ์ และอีกหลายจังหวัดทางภาคอีสาน ตั้งแต่ปี 2566 ตามเกาะติดข่าวแบบเจาะลึก จนไปพบพบ ความไม่ชอบมาพากล เพราะมีเจ้าหน้าที่รัฐบางหน่วยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง?

ขบวนการไม้พะยุงยุคใหม่ ไม่ต้องเสาะแสวงหา บุกรป่าผาดงเข้าไปแอบลักตัดไม้พะยุงในป่าเหมือนแต่ก่อน ขุมทรัพย์ไม้พะยุง มูลค่ามหาศาล มีอยู่มากมายตามโรงเรียน วัด ป่าชุมชน ฯลฯ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

เจ้าหน้าที่บางกลุ่ม เห็นแก่เงิน รวมทั้ง นายทุนค้าไม้ มีทั้งใช้แผนง่าย ๆ ซึ่เป้าหมายเลือก ต้นพะยุงสูงใหญ่ ที่อยู่ตามที่ราชพัสดุ ขามคำคั้นทางสะดวก จะมี "มือมืด" เข้าไปใช้เลื่อยยนต์ลักลอบตัดแล้วเผ่นหนี เมื่อจับมือใครดมไม่ได้ ไม้พะยุงใหญ่เนื้อดีก็จะกลายเป็น ไม้ของกลาง จากนั้นพ่อค้ารอเวลา ส่งทีมงานมาประมูลราคาต่ำ กลายเป็นว่า "พ่อขาวไม้เถื่อน" ได้ใบอนุญาตซื้อขายถูกต้องตามกฎหมาย ส่งไปขายต่อต่างประเทศฟันท่าไรและ

กระทั่งมาโป๊ะแตก กลางปี 2566 ฟาดินมีตาช่วย กระทรวงการคลังขบวนการค้าไม้พะยุง ที่ไม่พอใจหักราคาตัวเองถึงขั้นยกพวกบุก ขโมยไม้ของกลาง 7 ท่อน มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท จากบริเวณหน้าเสาธง สำนักงานเทศบาลตำบลอิ้อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ เดลินิวส์เกาะติดนำเสนอจนตำรวจออกหมายจับ ผอ.ศูนย์ฯป่าไม้ และลูกน้อง, นายก อบต., พนักงานขับรถ, กำนัน และ ผู้ใหญ่บ้าน แจ้งข้อหา "8 เจ้าหน้าที่" ยักยอกของหลวง (ไม้พะยุงของกลาง)

นอกจากพฤติกรรมรวมหัวกันประมูลไม้พะยุงของกลางราคาต่ำแล้ว ในห้วงเวลาเดียวกัน เจ้าหน้าที่บางกลุ่มใช้ช่องโหว่

กฎหมายเป็นข้ออ้าง ตัดไม้พะยุงใหญ่ ตามโรงเรียนหลายแห่งใน จ.กาฬสินธุ์ อ้างตัวเองมีอำนาจ จนชาวบ้านและครูทนไม่ไหว เห็นเดลินิวส์กำลังนำเสนอข่าวไม้พะยุงจึงส่งหลักฐานเอกสารใบเสร็จรับเงิน มาให้ช่วยตีแผ่ โดยเฉพาะที่ โรงเรียนคำไฮวิทยา อ.หนองกุงศรี มีใบเสร็จประมาณ 22 ต้น ราคา 1.5 แสน จำระเงินเรียบร้อย ขณะนั้น นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ เป็น ผวจ.กาฬสินธุ์ รู้เรื่องสั่งเบรคทันควันไปดูพื้นที่ด้วยตัวเอง ถึงกับอุทาน "ปล่อยไว้ตัดได้ยังไง!!" เมื่อสอบถามก็ทราบว่าการดำเนินการกันเอง คือ ผอ.โรงเรียนฯ, ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาฯ, ธนารักษ์พื้นที่

โดยอ้างเหตุผลเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและครู ขึ้นเรื่องขออนุญาตจากธนารักษ์ฯ จากนั้นตั้งคณะกรรมการมี จนท.ป่าไม้ เข้าร่วมร่วมประเมินราคาไม้ แต่เมื่อ ผวจ.กาฬสินธุ์ นำ คณะผู้เชี่ยวชาญไม้ กรมป่าไม้ เข้าไปร่วมตรวจวัดปริมาตรและประเมินราคาไม้พะยุง จาก ตอ 17 ต้นที่ถูกตัด คำนวณตามราคามาตรฐานแล้วสูงถึง 4,500,000 บาท สุดท้ายข้อมูลการเข้าไปตัดไม้พะยุงตามโรงเรียนในพื้นที่กาฬสินธุ์อีกหลายแห่งจึงถูกตีแผ่ พฤติกรรมและรูปแบบไม่แตกต่างจาก โรงเรียนคำไฮวิทยา กระทั่ง นายวิรัช พิมพะนิตย์ ผวจ.กาฬสินธุ์ พรรคเพื่อไทย หยิบยกเข้าไปลงในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เสนอญัตติขอให้สภา พิจารณาปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยุงในพื้นที่ของส่วนราชการทั่วประเทศ

ส่วนทาง กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ส่งผู้ตรวจราชการลงพื้นที่ ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมออกโรดสั่งห้ามตัดไม้มีค่าในพื้นที่ราชพัสดุทุกชนิด ยกเว้นกรณีมีเหตุจำเป็น!! ล่าสุดช่วงปลายปี 66 รศ.ดร.ชูศักดิ์ ตีรณิล ประธาน กมธ.ป.ป.ช. สภาผู้แทนราษฎร เรียกหน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าไปให้ข้อมูล เพราะมี เจ้าหน้าที่รัฐ เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย

ตอนนี้ชาวบ้านในพื้นที่และผู้ติดตามข่าว ต่างจับตามอง สอบของกรมธนารักษ์ รายงานไปให้ ปลัดกระทรวงการคลัง รับทราบบ้างหรือยัง สรุปลงเอยอย่างไร? "ผู้เกี่ยวข้อง" มีอำนาจให้ตัดไม้มีค่าในที่ราชพัสดุจริงหรือไม่ แต่ที่แน่ ๆ ปัญหาที่ภาค รัฐนอกจากโดนน้อยผล ประมูลไม้พะยุงราคาต่ำแล้ว ยังต้องสูญเสียไม้มีค่าของไทย ถูกส่งออกไปต่างชาติอีก!!

เชิงพา



รุกป่า

ชุดปฏิบัติการ ศป.4
กอ.รมน.พร้อมด้วยชุด
พยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้
เข้าตรวจสอบพื้นที่
บริเวณริมถนนทางขึ้น
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
หลังได้รับเรื่องร้อง
เรียนมีนายทุนปรับพื้นที่
บุกรุกป่าเป็นบริเวณ
กว้างประมาณ 10 ไร่
ลงไปในหุบเขา จึงตรวจ
ยึดรถแบ็กโฮและขยาย
ผลติดตามตัวนายทุน
เพื่อดำเนินคดีต่อไป
เมื่อวันที่ 15 มกราคม

แจกอีกโฉนดสปก. ตั้งเป้า 22ล.ไร่

‘ธรรมนัส-ไชยา’คิกออฟ เกษตรกรทั่วประเทศเฮ

ลุยแจกอีกทั่วประเทศ โฉนด
เพื่อการเกษตร ‘ธรรมนัส-
ไชยา’คิกออฟ □อ่านต่อหน้า 11

●โฉนดสปก. □ต่อจากหน้า 1
ที่อยุธยา อนุชาไปเป็นประธานที่กรมพร
ัฐบาลมอบเป็นของขวัญปีใหม่ ตั้งเป่า
มอบ 1.6 ล้านเกษตรกร เนื้อที่ 22 ล้านไร่
หวังเพิ่มรายได้ เข้าถึงแหล่งทุน ‘เศรษฐกิจ’
ส่งสารแสดงความยินดี ให้มั่นใจว่ารัฐบาล
ยังคงมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหา เพื่อสร้างโอกาส

ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี และมีความ
สุขต่อไป

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 15 ม.ค. ที่ศูนย์
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาค
เกษตร ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรี
อยุธยา ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.
เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน “Kick
off พิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตรเป็นของ
ขวัญปีใหม่ พ.ศ.2567” โดยมีนายไชยา
พรหมา รมช.เกษตรและสหกรณ์ นายวิณะ
โรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
ผู้ว่าราชการจังหวัด 11 จังหวัด ได้แก่
กาญจนบุรี, ชัยนาท, ชลบุรี, จະเซียงเทรา,
ลพบุรี, สระบุรี, นครนายก, สุพรรณบุรี,
ปราจีนบุรี, อุทัยธานี และจังหวัดเพชรบุรี
แขกผู้มีเกียรติ และเกษตรกร เข้าร่วม ณ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอก
ภาคการเกษตร นอกจากนี้ ยังคิกออฟ

▼ โฉนดสปก.

- ร.อ.ธรรมนัส พรหม
เผ่า รมว.เกษตรฯ เสด็จ
กับเกษตรกร พร้อม
นายไชยา พรหมา รมช.
เกษตรฯ ระหว่างมอบ
โฉนดสปก.แก่เกษตรกร
ที่ศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพเสริมนอก
ภาคเกษตร จ.พระนคร
ศรีอยุธยา เมื่อ 15 ม.ค.



พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมี นายอนุชา นาคาศัย รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกิกออบมอบ โฉนดเพื่อการเกษตร ที่จ.ชุมพร

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า จากนโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2566 ต้องการพัฒนาเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ให้เป็นโฉนด กระทรวงเกษตรฯ โดยส.ป.ก. จึงได้ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว โดยคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอาศัยอำนาจตามมาตรา 30 เห็นชอบในการพิจารณาปรับปรุงเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ ส.ป.ก.4-01 ให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งมีเกษตรกรที่เข้าคุณสมบัติการเปลี่ยนเป็นโฉนดเพื่อการเกษตร 2.27 ล้านแปลง เนื้อที่ประมาณ 22 ล้านไร่ เกษตรกร 1.6 ล้านคน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้พี่น้องเกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุน สามารถนำเอกสารนี้ไปสร้างมูลค่าเพิ่มในการประกอบกิจการภาคการเกษตร สร้างอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืน พร้อมเน้นย้ำรัฐบาลมุ่งมั่นสร้างโอกาสให้ประชาชนอยู่ดี กินดี มีรายได้เพิ่มเป็น 3 เท่าใน 4 ปี

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวต่อว่า ส.ป.ก.แปลง ส.ป.ก.4-01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ให้แก่เกษตรกรพร้อมกันทั่วประเทศ 25,000 ฉบับ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ตามที่รัฐบาลได้ให้สัญญาไว้ ซึ่งจะมอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้แล้วเสร็จทั่วประเทศโดยเร็ว และพร้อมที่จะเป็นกองทัพที่จะอุดหนุนทุกท่านให้อยู่ดี อยู่ดี มีความสุขในเขตปฏิรูปที่ดินตลอดไป ทั้งนี้ การขึ้นทะเบียนขอก่อโฉนดเพื่อการเกษตรทั้งจากระบบออนไลน์ และออฟไลน์ ปัจจุบันมีเกษตรกรยื่นความประสงค์ขอก่อโฉนดรวมทั้งสิ้น 227,152 แปลง ซึ่งหลังจากนี้ได้มอบหมายให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สร้างการรับรู้และความเข้าใจนโยบายของรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส.ป.ก. ในการดำเนินงานเพิ่มศักยภาพมูลค่าโฉนดเพื่อการเกษตร ทั้ง ส.ป.ก. และหน้าที่ของผู้ที่ได้รับที่ดินไปตลอดจนเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้อง

เกษตรกรต่อไป

สำหรับการยื่นความประสงค์ขอก่อโฉนดเพื่อการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 2566 เปิดรับแจ้งความประสงค์พร้อมกันทั่วประเทศ 3 ช่องทาง ได้แก่ ส.ป.ก.ทุกจังหวัด ศูนย์บริการประชาชน (Mobile Unit) และระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ ส.ป.ก. ข้อมูล ณ วันที่ 13 ม.ค. 2567 มีผู้ยื่นความประสงค์ 227,152 แปลง ออกโฉนดไปแล้ว 33,663 แปลง กิดเป็น 275,100 ไร่ เกษตรกร 29,006 ราย

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวอีกว่า นอกจากการแปลง ส.ป.ก.4-01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ในโอกาสนี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.กล้ง ได้ส่งสารถึงพี่น้องเกษตรกร จากนโยบายรัฐบาลนำไปสู่การปฏิบัติที่เห็นผลเป็นรูปธรรม โดยกล่าวว่า

“ในนามของรัฐบาล ผมขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับโฉนดเพื่อการเกษตร ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน เพื่อสร้างอาชีพ รายได้ และความมั่นคงในชีวิต โดยรัฐบาลจะเร่งดำเนินการให้ประชาชนมีสิทธิในที่ดิน โดยพิจารณาเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้เป็นโฉนด เพื่อสามารถนำไปต่อยอด เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ นำมาพัฒนาที่ดินและอาชีพ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาว ผมขอขอบคุณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่น่านโยบายสู่การปฏิบัติจนเกิดผลเป็นรูปธรรม โฉนดเพื่อการเกษตรที่สำเร็จนี้เป็นของขวัญปีใหม่จากรัฐบาล ซึ่งมีโฉนดเพื่อการเกษตรแล้วจำนวน 2.1 ล้านไร่ และรัฐบาลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเกษตรกรที่ได้รับโฉนดเพื่อการเกษตรวันนี้ จะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆ นำมาซึ่งอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนต่อไป ผมให้ความมั่นใจว่ารัฐบาลยังคงมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหา เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี และมีความสุขต่อไปครับ”

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวด้วยว่า สำหรับสิทธิ

ประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับจากโฉนดเพื่อการเกษตร ประกอบด้วย 1.เปลี่ยนมือได้ (โอนสิทธิ) สามารถโอนกินส.ป.ก.ได้ โดยโอนกินให้ส.ป.ก.ทั้งแปลงหรือบางส่วนได้ โดยได้รับค่าชดเชย หากเกษตรกรไม่ประสงค์ประกอบอาชีพเกษตรกรรม สามารถละสิทธิให้เกษตรกรอื่นที่มีคุณสมบัติตามกำหนด โดยสามารถเปลี่ยนมือให้แก่เกษตรกรอื่นที่มีคุณสมบัติตามส.ป.ก.กำหนด

2.เพิ่มวงเงินสินเชื่อ การเข้าถึงแหล่งทุนใหม่ สามารถเป็นหลักประกันค้ำประกันได้ โดยขยายวงเงินสินเชื่อให้กับเกษตรกรที่ขอกู้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) หรือใช้ไม่มีค่าที่ปลูกบนที่ดินค้ำประกันสินเชื่อให้เต็มวงเงิน 100% และสามารถขอสินเชื่อนโยบายจากกองทุน ส.ป.ก. เต็มวงเงินตามราคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษ์ นอกจากนี้ ยังเพิ่มแหล่งสินเชื่อใหม่ โดยการเจรจากับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ชุมชนสหกรณ์ สถาบันการเงินของรัฐ และสถาบันการเงินอื่น

3.สามารถใช้ค้ำประกันตัวบุคคล โดยเป็นหลักประกันประเภทหนึ่งที่สามารถค้ำประกันตัวบุคคลทั้งในชั้นสอบสวนและชั้นศาล โดยความร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

4.สร้างรายได้ให้เกษตรกร เพิ่มทรัพย์สินโดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า 10 ต้นต่อไร่ ซึ่งสามารถใช้ต้นไม้ค้ำประกันสินเชื่อหรือโฉนดต้นไม้ และขาย Carbon Credit โดยความร่วมมือกับ กรมป่าไม้, ธ.ก.ส. และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)

5.ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาจากรัฐในด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ซึ่งมีการทำ MOU 16 หน่วยงาน ด้านการพัฒนาอาชีพ และรับเงินชดเชยหรือเยียวยาภัยพิบัติ

“ที่ดินส.ป.ก. มีกว่า 22 ล้านไร่ พร้อมที่จะปรับเป็นโฉนดทั้งหมด แต่ต้องเป็นไปตามกฎหมาย โดยเฉพาะการถือครองที่ดินอย่างน้อย 5 ปี ซึ่งทยอยขึ้น

ทะเบียน จากนั้นเจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจสอบ ทำต่อเนื่อง เชื่อว่าในช่วง 10 ปีนี้ที่ดินส.ป.ก. 4-01 นั้นจะกลายเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรทั้งหมด โดยการขึ้นทะเบียนกำหนดการถือครองไม่เกิน 50 ไร่ และกำหนดเพื่อกิจกรรมเพื่อการเกษตรเท่านั้นจะเป็นควบคุมไม่ให้เกิดการถือครองโดยนอมินี”

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่ หลังจากนี้เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จะต้องออกสำรวจผู้ถือครองที่ดิน ที่ตกหล่นเพื่อให้ได้รับสิทธิที่มากกว่า รวมทั้งกระทรวงเกษตรฯ ยังมีแผนที่จะออกโฉนดเพื่อการเกษตรให้กับกิจกรรมการเกษตรอื่นๆ ด้วย เช่น กระชังเลี้ยงปลา โฉนดยางที่ปลูกในที่ดินของตนเองที่รัฐอนุญาตให้ก็มีมูลค่า ซึ่งเบื้องต้นกระทรวงเกษตรฯ ต้องจำแนกเกษตรกรให้แล้วเสร็จก่อน แยกเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็ง คือเพื่อสนับสนุนการผลิตเพื่อส่งออกกลุ่มปานกลาง เพื่อหนุนการแปรรูป และกลุ่มอ่อนแอ เป็นกลุ่มที่รัฐบาลต้องสนับสนุน เพิ่มรายได้ 3 เท่าใน 4 ปี

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวว่า กรณีการกำกับเงินกู้กับธ.ก.ส. นั้นปัจจุบันกำหนดไว้ร้อยละ 50 ของมูลค่าที่ดิน ซึ่งอยู่ระหว่างหารือให้กำกับร้อยละ 80-100 เทียบเท่ากับโฉนดทั่วไปคาดว่าจะไม่มีปัญหา เพราะโฉนดนี้ นอกจากเกษตรกรจะถือครองแล้ว ส.ป.ก. ยังเป็นหน่วยงานที่รับรองอีกลำดับทำให้ธ.ก.ส.มั่นใจได้ นอกจากนี้ จะหารือกับสถาบันการเงินทั่วไป สหกรณ์ต่างๆ เพื่อยอมรับโฉนดดังกล่าวกรณีกำกับเงินกู้

ได้ด้วย เป็นการเพิ่มช่องทางให้กับเกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงิน เป็นจุดเริ่มต้นที่จะสร้างอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศต่อไปทั้งนี้การแปลงโฉนดเพื่อการเกษตรในปี 2567 คาดว่าจะทำได้ 5 แสนฉบับ ซึ่งได้มอบอำนาจให้ส.ป.ก.จังหวัด รับดำเนินการแล้ว

ที่โรงเรียนครนพิทยาคม จ.ชุมพร นายอนุชา นาคาศัย รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธี “กิกออฟมอบโฉนดเพื่อการเกษตรเป็นของขวัญปีใหม่ ปี พ.ศ.2567” โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผวจ.ชุมพร นายวิชัย สุคสวัสดิ์ นายสุพล จุลใส สส.ชุมพร พร้อมผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และเกษตรกรจังหวัดชุมพร เข้าร่วม

สำหรับจังหวัดชุมพรมีเกษตรกรที่ได้รับมอบโฉนดเพื่อการเกษตรในวันนี้ 129 ราย 149 แปลง เนื้อที่ประมาณ 1,340 ไร่ 2 งาน 7 ตารางวา โดยจังหวัดชุมพรมีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน เนื้อที่ทั้งหมด ประมาณ 668,300 ไร่ เป็นพื้นที่เขตดำเนินการปฏิรูปที่ดินเนื้อที่ประมาณ 515,907 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัด 8 อำเภอ 47 ตำบล โดยได้ดำเนินการจัดที่ดินให้เกษตรกรแล้วทั้งสิ้น 32,569 ราย 44,136 แปลง เนื้อที่ประมาณ 503,485 ไร่ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.4-01 ให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกรจำนวน 6,182 แปลง เนื้อที่ประมาณ 76,710 ไร่



‘ธรรมนัส’แจกโฉนดสปก. คิกออฟ25,000ฉบับทั่วประเทศ.

วันอังคาร ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2567, 06.00 น.

รัฐบาลคิกออฟมอบโฉนดเพื่อการเกษตร ให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่เกษตรกร โดย “ธรรมนัส” เป็นประธานแจกพร้อมกันทั่วประเทศ 25,000 ฉบับ แจงยิบ 5 สิทธิประโยชน์ สร้างโอกาสให้ประชาชนอยู่ดี กินดี มีรายได้เพิ่มเป็น 3 เท่าภายใน 4 ปีโดยเฉพาะการเข้าถึงแหล่งทุน มีรายได้เพิ่ม ตั้งเป้าปี 67 แจกให้ได้ 5 แสนแปลง

เมื่อวันที่ 15 มกราคม ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคเกษตร ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน “Kick off พิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตรเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2567” มีนายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้ว่าราชการจังหวัด 11 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ชัยนาท ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ลพบุรี สระบุรี นครนายก สุพรรณบุรี ปราจีนบุรี อุทัยธานี และเพชรบุรีและเกษตรกรเข้าร่วม

นายกาศึกอพอมอบโหนดของขัวญปีใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างการเปิดงาน นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวข้อความผ่านวีทีอาร์ว่า รัฐบาลขอแสดงความยินดีกับเกษตรกร ที่ได้รับโหนดเพื่อการเกษตร ตามนโยบายรัฐบาล ที่ต้องการให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน เพื่อสร้างอาชีพ รายได้ และความมั่นคงในชีวิต โดยรัฐบาล เร่งดำเนินการให้ประชาชนมีสิทธิในที่ดิน โดยพิจารณาเอกสารสิทธิ การใช้ประโยชน์ในที่ดินให้เป็นโหนด เพื่อสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ นำมาพัฒนาที่ดินและอาชีพ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นในระยะยาว

“ผมขอบคุณกระทรวงเกษตรฯและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่น่านโยบายไปปฏิบัติจนเกิดผลเป็นรูปธรรม โหนดเพื่อการเกษตรที่สำเร็จนี้เป็นของขวัญจากรัฐบาล ซึ่งมีโหนดเพื่อการเกษตรแล้ว 2.1 ล้านไร่ และรัฐบาลหวังว่า เกษตรกรที่ได้รับโหนดเพื่อการเกษตรวันนี้จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆ นำมาซึ่งอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนต่อไป ผมให้ความมั่นใจว่ารัฐบาลยังมุ่งมั่นแก้ปัญหา เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี”นายกฯกล่าว

โหนด.ป.ก.เป็นโหนดตันรายได้เพิ่ม3เท่า

จากนั้นร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า จากนโยบายที่รัฐบาลแถลงต่อรัฐสภา ต้องการพัฒนาเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ ให้เป็นโหนด กระทรวงเกษตรฯโดยส.ป.ก.จึงขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว มีคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอาศัยอำนาจตามมาตรา 30 เห็นชอบพิจารณาปรับปรุงเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ส.ป.ก.4-01 ให้เป็นโหนดเพื่อการเกษตรตามนโยบายของรัฐบาล มีเกษตรกรที่เข้าคุณสมบัติการเปลี่ยนเป็นโหนดเพื่อการเกษตร 2.27 ล้านแปลง เนื้อที่ประมาณ 22 ล้านไร่ เกษตรกร 1.6 ล้านคน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้เกษตรกร หวังเข้าถึงแหล่งทุน สร้างอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืน พร้อมเน้นย้ำรัฐบาลมุ่งมั่นสร้างโอกาสให้ประชาชนอยู่ดี กินดี มีรายได้เพิ่มเป็น 3 เท่าใน 4 ปี

แจกฟรีทั่วประเทศ.2.5หมื่นฉบับ

“การแปลงส.ป.ก.4-01 เป็นโหนดเพื่อการเกษตร ส.ป.ก.มอบโหนดเพื่อการเกษตรให้เกษตรกร พร้อมกันทั่วประเทศ 25,000 ฉบับ เป็นของขวัญปีใหม่ ตามที่รัฐบาลสัญญาไว้ ให้เกษตรกรทุกคนได้ใช้ประโยชน์ นำเอกสารนี้ไปสร้างมูลค่าเพิ่มในการประกอบกิจการภาคการเกษตร ซึ่งส.ป.ก.จะมอบโหนดเพื่อการเกษตรให้ทั่วประเทศโดยเร็ว อดหนุนให้อยู่ดี อยู่ดี มีความสุขในเขตปฏิรูปที่ดินตลอดไป”ร.อ.ธรรมนัสกล่าว และว่า การขึ้นทะเบียนขอออกโหนดเพื่อการเกษตรทั้งจากระบบออนไลน์ และออฟไลน์ ปัจจุบันมีเกษตรกรยื่นความประสงค์ขอออกโหนดรวม 227,152 แปลง จากนั้นมอบให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ดำเนินงานเพิ่มศักยภาพมูลค่าโหนดเพื่อการเกษตร เพื่อความเป็นอยู่ของเกษตรกรต่อไป

สำหรับการยื่นความประสงค์ขอออกโหนดเพื่อการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เปิดรับแจ้งความประสงค์พร้อมกันทั่วประเทศ 3 ช่องทางได้แก่ ส.ป.ก. ทุกจังหวัด ศูนย์บริการประชาชน (Mobile Unit) และระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ ส.ป.ก. ข้อมูลถึงวันที่ 13 มกราคมที่ผ่านมา มีผู้ยื่นความประสงค์ 227,152 แปลง ออกโหนดไปแล้ว 33,663 แปลง คิดเป็น 275,100 ไร่ เกษตรกร 29,006 ราย

แจกยิบ5สิทธิประโยชน์

รมว.เกษตรฯกล่าวอีกว่า สิทธิประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับจากโฉนดเพื่อการเกษตร ประกอบด้วย 1.เปลี่ยนมือได้ (โอนสิทธิ) สามารถโอนคืน ส.ป.ก. ได้ โดยโอนคืนให้ ส.ป.ก.ทั้งแปลงหรือบางส่วนได้ โดยได้รับค่าชดเชย หากเกษตรกรไม่ประสงค์ประกอบอาชีพเกษตรกรรมสามารถสละสิทธิให้เกษตรกรอื่นที่มีคุณสมบัติตามกำหนดได้ 2.เพิ่มวงเงินสินเชื่อ การเข้าถึงแหล่งทุนใหม่ ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้ โดยขยายวงเงินสินเชื่อให้เกษตรกรที่ขออยู่กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) หรือใช้ไม่มีค่าที่ปลูกบนที่ดิน ค้ำประกันสินเชื่อให้เต็มวงเงิน 100% และสามารถขอสินเชื่อขยายจากกองทุน ส.ป.ก. เต็มวงเงินตามราคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษ์

นอกจากนั้น ยังเพิ่มแหล่งสินเชื่อใหม่ โดยการเจรจากับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ สถาบันการเงินของรัฐ และสถาบันการเงินอื่น 3.ใช้ค้ำประกันตัวบุคคล โดยเป็นหลักทรัพย์ประเภทหนึ่งที่ค้ำประกันตัวบุคคลทั้งในชั้นสอบสวนและชั้นศาล โดยความร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 4.สร้างรายได้ให้เกษตรกร เพิ่มทรัพย์สินโดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า 10 ต้นต่อไร่ ซึ่งใช้ต้นไม้ค้ำประกันสินเชื่อ หรือโฉนดต้นไม้ และขาย Carbon Credit โดยความร่วมมือกับ กรมป่าไม้, ธ.ก.ส. และ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) 5.ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาจากรัฐในด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ซึ่งทำ MOU 16 หน่วยงาน ด้านพัฒนาอาชีพ และรับเงินชดเชยหรือเยียวยาภัยพิบัติ

ที่ส.ป.ก.22ล.ไร่พร้อมออกโฉนดทั้งหมด

“ที่ดินส.ป.ก. มีมากกว่า 22 ล้านไร่ พร้อมปรับเป็นโฉนดทั้งหมด แต่ต้องเป็นไปตามกฎหมาย โดยเฉพาะการถือครองที่ดินอย่างน้อย 5 ปี ซึ่งทยอยขึ้นทะเบียน จากนั้นเจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจสอบ ทำต่อเนื่อง เชื่อว่า ในช่วง 10 ปีนี้ ที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 จะกลายเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรทั้งหมด โดยการขึ้นทะเบียน กำหนดการถือครองไม่เกิน 50 ไร่ และกำหนดเพื่อกิจกรรมเพื่อการเกษตรเท่านั้นจะเป็นควบคุมไม่ให้เกิดการถือครองโดยนอมินี” รมว.เกษตรฯกล่าว และชี้แจงต่อว่า จากนั้น เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ต้องออกสำรวจผู้ถือครองที่ดิน ที่ตกหล่นเพื่อให้ได้รับสิทธิที่มากกว่า รวมทั้งกระทรวงเกษตรฯ ยังมีแผนออกโฉนดเพื่อการเกษตรให้กิจกรรมการเกษตรอื่นด้วย เช่น กระชังเลี้ยงปลา โฉนดยางที่ปลูกในที่ดินของตนเองที่รัฐอนุญาตให้ก็มีมูลค่า เบื้องต้นกระทรวงเกษตรฯ ต้องจำแนกเกษตรกรให้เสร็จ แยกเป็นกลุ่มเข้มแข็งคือ เพื่อสนับสนุนการผลิตเพื่อส่งออก กลุ่มปานกลาง เพื่อหมุนการแปรรูป และกลุ่มอ่อนแอ เป็นกลุ่มที่รัฐบาลต้อง subsidize เพิ่มรายได้ 3 เท่าใน 4 ปี

ตั้งเป้าปี67แปลงเป็นโฉนดได้5แสนฉบับ

ขณะที่นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวเพิ่มเติมว่า กรณีการค้ำประกันเงินกู้กับธ.ก.ส. ปัจจุบันกำหนดไว้ 50 % ของมูลค่าที่ดิน ซึ่งอยู่ระหว่างหารือให้ค้ำประกัน 80-100% เทียบเท่ากับโฉนดทั่วไป คาดว่าไม่มีปัญหา เพราะโฉนดนั้นนอกจากเกษตรกรจะถือครองแล้ว ส.ป.ก. ยังเป็นหน่วยงานที่รับรองอีกลำดับ ทำให้ ธ.ก.ส. มั่นใจได้ นอกจากนี้ จะหารือกับสถาบันการเงินทั่วไป สหกรณ์ เพื่อยอมรับโฉนดดังกล่าวกรณีค้ำประกันเงินกู้ได้ด้วย เพิ่มช่องทางให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงิน เป็นจุดเริ่มต้นที่จะสร้างอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศต่อไป ทั้งนี้ การแปลงโฉนดเพื่อการเกษตรในปี 2567 คาดว่าจะทำได้ 5 แสนฉบับ ซึ่งมอบอำนาจให้ส.ป.ก.จังหวัด รับผิดชอบการแล้ว

“อนุชา” แจกโฉนดที่ชุมพร-149แปลง

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า วันเดียวกัน ยังคงออพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีและสหกรณ์ เป็นประธาน Kick off มอบโฉนดเพื่อการเกษตรที่จ.ชุมพร มีเกษตรกรได้รับมอบโฉนดเพื่อการเกษตรวันนี้ 129 ราย 149 แปลง เนื้อที่ประมาณ 1,340 ไร่ 2 งาน 7 ตารางวา

รมช.มท.แจกที่อุบลฯ120แปลง

ขณะที่นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รมช.มหาดไทย เป็นประธานมอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้เกษตรกรชาวอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 120 ราย 120 แปลง รวม 900 ไร่ เป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน โดยกล่าวตอนหนึ่งว่า รมว.เกษตรฯ ดำเนินการแจกโฉนดที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 เป็นที่แรก ตั้งเป้าแจกส.ป.ก.ให้เสร็จภายใน 5 ปี สำหรับจ.อุบลราชธานี ตนจะทำให้เสร็จภายใน 1 ปี และต้องขอความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีสนับสนุนงบประมาณให้ส.ป.ก.จังหวัดอุบลราชธานีดำเนินงาน โดยจะมีคณะที่ปรึกษาของตนเข้ามาช่วยและติดตามงาน

ชาวบ้านตำบลยางฮอม ควันนายทูปพื้นที่ป่าชุมชน หลังปรับพื้นที่ไถป่าของหมู่บ้าน

วันจันทร์ ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2567, 20:16 น.



พื้นที่ป่าชุมชนน้ำ ของชุมชนในพื้นที่เขตรอยต่อระหว่าง หมู่ 8 , 9,12, 15, และ17 ตำบลยางฮอม อำเภอนาตาล จังหวัด เชียงราย ชาวบ้านและผู้นำชุมชนได้ ร้องเรียนผ่านผู้สื่อข่าว หลังจากมีรถแบคโฮ รถไถและเครื่องจักร ของบริษัทเอกชน แห่งหนึ่งมาปรับหน้าดินในพื้นที่ป่าชุมชนน้ำ ซึ่งเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ ได้ขึ้นทะเบียนเอาไว้เมื่อปี พ.ศ.2500 เนื้อที่ประมาณ 2,000 ไร่ โดยพื้นที่ดังกล่าว โดยทางแกนนำชาวบ้านได้แจ้งว่าพื้นที่ซึ่งเป็นของบริษัทเอกชนดังกล่าว ได้ซื้อที่ดินจาก ชาวบ้านโดยมีเนื้อที่ประมาณ 800 ไร่ อยู่ติดกับป่าชุมชนที่เป็นป่าอนุรักษ์ของชาวบ้าน โดยส่วนหนึ่งเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ จึงเกรงว่าจะมีการรุกล้ำเข้าไปยังพื้นที่ของชุมชน

โดยช่วงเดือน ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ตัวแทนของชุมชนได้นำเรื่องการปรับที่ดินบริเวณดังกล่าวไปร้องเรียนยังที่ว่าการ อำเภอนาตาล เพื่อระงับการปรับพื้นที่ และต้องการให้มีการตรวจสอบพื้นที่และชี้จุดพื้นที่ของบริษัทและพื้นที่ป่าชุมชนน้ำ ของชุมชนว่าอยู่ในจุดใดบ้าง และต้องการให้ออกเอกสารเป็นพื้นที่ป่าหรือที่ดินสาธารณะประโยชน์ (นสล.) เพื่อป้องกันการ รุกล้ำพื้นที่ โดยในขณะนั้นทางบริษัทเอกชน ได้หยุดการปรับพื้นที่และนำเครื่องจักรออกไป จนกระทั่งในช่วงต้นเดือน มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ได้มีการนำเครื่องจักรเข้ามาปรับพื้นที่อีกครั้ง ทำให้ชาวบ้านเกิดความไม่สบายใจ และต้องการ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาทำการรังวัดที่ดิน เพื่อชี้จุดให้ชัดเจน เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สาธารณะ ซึ่ง ประชาชนหลายหมู่บ้านร่วมกันอนุรักษ์ไว้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ ติดกับแม่น้ำอิง ยังคงมีความ อุดมสมบูรณ์และมีต้นไม้ที่เป็นอัตลักษณ์พิเศษหนึ่งเดียวของกลุ่มน้ำอิง โดยมีต้นไม้ประเภทต้นขุ่มแสง ต้นข่อย ต้นขนาด ใหญ่เป็นจำนวนมาก

สำหรับป่าชุ่มน้ำน้ำของชุมชนบ้านห้วยสัก ตำบลยางฮอม อำเภอนาตาล จังหวัดเชียงราย เป็นระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ ประเภท (palustrine) เป็นที่ลุ่มชื้นแฉะ หรือ หนองน้ำ ได้แก่ พื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังอยู่ตลอดเวลาหรือบางฤดู มีความลึกไม่

เกิน 2 เมตร และมีพืชน้ำปกคลุมมากกว่าร้อยละ 30 ของผิวน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำแห่งนี้มีหนองน้ำตามธรรมชาติ มากกว่า 11 แห่ง เนื่องจากเป็นที่ลุ่มน้ำท่วมขัง (flood plain) น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้ามาท่วมขังในพื้นที่ป่าริมน้ำ ซึ่งจะมีระบบนิเวศย่อย ทั้งหนองน้ำ บึง ร่องห้วย กระจายในพื้นที่ป่าชุมชน กลายเป็นพื้นที่เพาะพันธุ์ปลาของแม่น้ำอิง ที่เชื่อมโยงกับแม่น้ำโขง ซึ่งมีความสำคัญต่อการเป็นแหล่งวางไข่ เพาะพันธุ์ และอนุบาลปลา สัตว์น้ำวัยอ่อนต่างๆ ก่อนที่จะกลับไปแม่น้ำอิง และแม่น้ำโขง พื้นที่หนองน้ำในพื้นที่หลายแห่งในอดีตถูกบริษัทดังกล่าวห้ามไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปใช้ประโยชน์ โดยบริษัท อ้างว่าเป็นพื้นที่ของบริษัท ห้ามเข้าบุกรุก หากผู้ใดจะเข้าไปในพื้นที่ต้องแลกบัตรเข้าออกเพื่อป้องกันการสูญหายทรัพย์สินของทางบริษัท สร้างความไม่พอใจและความเดือดร้อนให้กับกลุ่มชาวบ้านผู้เลี้ยงสัตว์ แม้ว่าในปัจจุบันได้คลี่คลายลง โดยกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ยืนยันว่าชาวบ้านสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้เนื่องจากเป็นที่ดินสาธารณะที่ใช้ร่วมกันได้ของชาวบ้าน และชุมชนได้ร่วมกันดูแลรักษามาตั้งแต่อดีต

การปรับที่ดินและไถตัดต้นไม้ในครั้งนี้ชาวบ้านจึงเกรงว่าจะกลับไปสู่ความขัดแย้งเหมือนเช่นในอดีตและเสี่ยงต่อการบุกรุกพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ป่าชุมชน ที่ชาวบ้านใช้ร่วมกันซึ่งยังอยู่ในข้อพิพาทเรื่องขอบเขต และแนวเขตที่ดิน ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการไกล่เกลี่ยเรื่องที่ดินแห่งนี้ในระดับอำเภอ โดยทางอำเภอขุนตาลรับทราบให้มีการระงับการดำเนินการไว้ก่อน และให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อชี้แนวเขตและตรวจสอบที่ดินพื้นที่ดังกล่าวไว้ก่อน ชาวบ้านตำบลยางหอมระบุ หากไม่มีความชัดเจนของการเจรจาไกล่เกลี่ยในระดับอำเภอ จะยื่นเรื่องต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับจังหวัดและรัฐบาลต่อไป